

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาคอมพิวเตอร์

เขียนโดย todsapon sopakan

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 18:26 น. -



ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์

ตามประกาศโรงเรียนนาจะหลวย ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคล
คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ นั้น

โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ จึงขอประกาศรายชื่อผู้
เข้ารับการศึกษาคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาคัดเลือก

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการศึกษาคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ในตารางสอบดังนี้

วิธีการคัดเลือก	วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
- ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะ - สอบสัมภาษณ์	วันจันทร์ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารห้วยจะหลวย โรงเรียนนาจะหลวย

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวม
กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้นและประพฤติกรรมเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่
ราชการออกให้ไปในวันคัดเลือก หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้
การคัดเลือกก็ได้

ง) โรงเรียนนาจะหลวย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ก
วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ <http://www.nl.ac.th>

จ) ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างกับโรงเรียนนาจะหลวย
ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว
และเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้สอบได้ในลำดับถัดไป

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนนาจะหลวย ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี สพม.๒๙

.....

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล
๐๐๑	นายยุทธนันท์ พันพรม
๐๐๒	นางสาววิภาวดี ศรีวะรัมย์
๐๐๓	นายรัฐศาสตร์ วรรณพราหมณ์
๐๐๔	นายธัญดิส จิตรปัญญา
๐๐๕	นายธนชัย ครุ่นสำ้ว

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาคอมพิวเตอร์

เขียนโดย todsapon sopakan

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 18:26 น. -
